

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๕ (๑๐/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม		
๑.๑	มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจำนวน ๒๒ ท่าน และลาประชุม จำนวน ๗ ท่าน	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๔ วันพุธที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๑ หน้า พร้อมสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๔ จำนวน ๖ หน้า	รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ไขตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๔ วันพุธที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๐ “วาระลับ” ในวาระ ๔.๓ ข้อหาหรือการบริหารงาน (๔.๓.๑-๔.๓.๓) และวาระ ๖.๑ ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ไขตามที่กรรมการเสนอแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย		
๓.๑	<p><u>การดำเนินงานของเครือข่าย ASEAN University Network-Health Promotion Network (AUN-HPN)</u></p> <p>นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network - AUN) ในฐานะที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการพิจารณาให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการของเครือข่าย AUN - Health Promotion Network (AUN-HPN) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายว่า จากการสำรวจภาวะสุขภาพคนไทย พบว่า โรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในรอบ ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมาได้มีความพยายามรณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม อย่างจริงจัง แต่ยังคงพบผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคอ้วน และโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นหลายล้านคนในช่วงเวลาเพียง ๕ ปีที่ผ่านมา และมีภาวะแทรกซ้อนโรคกลุ่ม NCDs อื่นตามมา เช่น โรคหัวใจขาดเลือด และโรคอัมพฤกษ์-อัมพาตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนในการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด เพราะสิ่งแวดล้อมในสังคมได้เปลี่ยนไปตามสังคมโลก ทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปสู่วิถีบริโภคนิยม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ร่วมกับ สสส. เพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้เครือข่าย AUN-HPN เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ในวงเงิน ๔,๒๓๘,๐๐๐ บาท ร่วมกับงบประมาณส่วนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยฯ โดยจะได้มีการผลักดันการสร้างศักยภาพของกลไกการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ ๓๐ เครือข่ายมหาวิทยาลัยใน ๑๐ ประเทศอาเซียน เพิ่มผู้นำสร้างเสริมสุขภาพ สร้างนวัตกรรม และนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพในระดับอาเซียน โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาโยบายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ</p> <p>อนึ่ง คณะกรรมการอำนวยการ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นควรสนับสนุนการดำเนินงานของ AUN-HPN โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพต่อไป</p>	รับทราบ และเห็นชอบสนับสนุนการดำเนินงานของ AUN-HPN ในการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
๔.๑	แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสรรหา	
๔.๑.๑	<p><u>แต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ</u></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มีคำสั่งที่ ๓๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งนายแพทย์สุพร ลอยหา พนักงานมหาวิทยาลัย ให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยคำแนะนำของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง</p>	รับทราบ และเห็นชอบการแต่งตั้งนพ.สุพร ลอยหา ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
๔.๑.๒	<p><u>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา</u></p> <p>ด้วยรองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากุล จะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา คนต่อไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๗ กำหนดว่า ในการสรรหาผู้อำนวยการ ให้มีคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย (๑) อธิการบดี (๒) กรรมการสภา จำนวนสองคน โดยอย่างน้อยคนหนึ่งต้องเป็นกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกศูนย์ ซึ่งคณะกรรมการประจำศูนย์เป็นผู้เสนอชื่อ จำนวนสองคน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ได้เสนอชื่อกรรมการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกศูนย์ ตาม ๗(๓) จำนวน ๒ คน ดังนี้ ๑) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วารินทร์ ตันต์ศุภศิริ ๒) อาจารย์ นพ.ชรินทร์ ล้ำชา จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ทั้งคณะ</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ตามรายชื่อ ดังนี้</p> <p>(๑) อธิการบดี</p> <p>(๒) ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตูจินดา</p> <p>(๓) ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา</p> <p>(๔) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วารินทร์ ตันต์ศุภศิริ</p> <p>(๕) อาจารย์ นพ.ชรินทร์ ล้ำชา</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๑.๓	พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยด้านการศึกษา มีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนื่อง จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา แทนดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลทำให้กรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษาทั้งคณะสิ้นสุดวาระตามไปด้วย	อนุมัติแต่งตั้งดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา และให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษาต่อไป
๔.๒	ขออนุมัติหลักสูตรใหม่	
๔.๒.๑	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตร ๕๒ หน่วยกิต เนื้อหาเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการในชุมชน และการผลักดันเชิงนโยบาย ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการ กลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาล/มหาวิทยาลัย และพยาบาลวิชาชีพที่ทำงานในโรงพยาบาลชุมชน และนักวิจัย หลักสูตรนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว โดยจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา ประมาณ ๓ คน	อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๓	ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	
๔.๓.๑	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีการเพิ่มสัญลักษณ์และความหมายในข้อ ๘.๒ สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต่มีประจำ ได้แก่ สัญลักษณ์ ๐ ซึ่งมีความหมายว่า โดดเด่น (Outstanding) ทั้งนี้ เพื่อให้รายวิชาที่เลือกใช้วิธีการตัดสินผลการศึกษาด้วยสัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต่มีประจำพิจารณาการตัดสินผลการศึกษาในกรณีที่ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในเกณฑ์โดดเด่น (Outstanding) ซึ่งจะเพิ่มเติมเนื้อหาในข้อ ๘.๒ และ ๘.๓ ของข้อบังคับฯ พ.ศ.๒๕๕๒ เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาตามหลักการ OBE : Outcome-Based Education ร่างข้อบังคับนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๐ โดยขอให้นำไปปรับตามความเห็นของกรรมการก่อนประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง		
๕.๑	การดำเนินการตามมติสภา ครั้งที่ ๕๒๔ กรณีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ มีมติให้คณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ นั้น คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาของการสรรหา ๖๐ วัน ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แต่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๗ จะเป็นวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยขยายเวลาการสรรหาเพื่อสามารถนำผลการสรรหาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาได้ทันในวันดังกล่าว	๑. อนุมัติให้ขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมออกไปได้จนถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. เห็นควรให้มีการแก้ไขข้อบังคับฯ เรื่องกรอบระยะเวลาการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน จากเดิมขยายได้ครั้งละ ๖๐ วัน เป็น ๙๐ วัน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๕.๒	การดำเนินงานตามมติสภา ครั้งที่ ๕๒๔ กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีมติให้วิทยาลัยนานาชาติไปดำเนินการขยายระยะเวลาของสัญญาจ้างอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ร้องเรียน ออกไป จนกว่าจะดำเนินการทบทวนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยนั้น ได้มีหนังสือแจ้งที่ไม่ลงลายมือชื่อส่งตรงถึงกรรมการสภาฯ ทุกคน ว่าวิทยาลัยนานาชาติได้ดำเนินการต่ออาจารย์ผู้ร้องเรียนอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว ทั้งนี้ กรรมการได้มีการตั้งข้อสังเกตกรณีหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามมติสภาฯ จะมีมาตรการดำเนินการอย่างไร	ขอให้ฝ่ายกฎหมายวิเคราะห์หนังสือชี้แจงของวิทยาลัยนานาชาติ และให้นำมารายงานสภาฯ ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง		
๖.๑	ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ตำแหน่งศาสตราจารย์ และตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้นแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๒ ราย (วิธีปกติ จำนวน ๑๑ ราย และวิธีพิเศษ จำนวน ๑ ราย) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๗ ราย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน ๑ ราย และยังไม่แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๒	<p>พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ) ตามที่อาจารย์ สังกัดกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ผู้เสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิधिพิเศษ : แบบที่ ๒) สาขาวิชาเคมี ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอสงวนมหาวิทยาลัยพิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) โดยส่งคำชี้แจงมาประกอบการทบทวนผลการพิจารณานั้น คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิม จึงขอเสนอสงวนมหาวิทยาลัยอนุมัติเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิधिพิเศษ: แบบที่ ๒) สาขาวิชาเคมี ของอาจารย์ท่านดังกล่าว ในงานวิจัยหัวข้อ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๓ จากมติเดิม “คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิधिพิเศษ : แบบที่ ๒)” เป็น “คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิधिพิเศษ : แบบที่ ๒)” จึงเห็นสมควรให้กำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ (วันที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง)</p>	<p>๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิधिพิเศษ: แบบที่ ๒) สาขาวิชาเคมี ของอาจารย์สังกัดกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ผู้เสนอขอตำแหน่ง ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>๒. อนุมัติกำหนดตำแหน่งอาจารย์ผู้เสนอขอตำแหน่งเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘</p>
๖.๓	<p><u>การเทียบตำแหน่งทางวิชาการ</u> คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดร.พญ.สินิจธร รุจิระบรรเจิด ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกแล้ว มีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะเทียบเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ได้ จึงขอเสนอสงวนมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเทียบตำแหน่ง ดร.พญ.สินิจธร รุจิระบรรเจิด เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งวันที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗</p>	อนุมัติ
๖.๔	<p><u>ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่เสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์</u> ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้อาจารย์สุนันต์ศักดิ์ บรรณินทุกล สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ตามที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้มีมติให้สงวนมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนสาขาวิชาที่เสนอขอตำแหน่ง เนื่องจากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่กว้างเกินไป ยังไม่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอตำแหน่ง จึงขอให้กำหนดชื่อสาขาวิชาที่เสนอขอตำแหน่งให้แคบลง โดยเป็นสาขาวิชาหลักในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ รวมทั้งสอดคล้องกับผลงานทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของผู้ขอตำแหน่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ว่าอาจารย์สุนันต์ศักดิ์ ได้ทบทวนชื่อสาขาวิชาที่เสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว และขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาจากเดิม “สาขาวิชาสังคมศาสตร์” เป็น “สาขาวิชากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ และเห็นสมควรเสนอสงวนมหาวิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาที่เสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์สุนันต์ศักดิ์ บรรณินทุกล จากเดิม “สาขาวิชาสังคมศาสตร์” เป็น “สาขาวิชากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”</p>	อนุมัติ
๖.๕	<p><u>แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการใช้ประโยชน์</u> เพื่อให้การจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล รักษาการอธิการบดี จึงขอเสนอสงวนมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการใช้ประโยชน์ ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิม โดยมีองค์ประกอบตามที่กำหนดในหมวด ๒ ข้อ ๒๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามรายชื่อดังนี้ ๑. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็นประธาน ๒. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๓. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ๔. ศาสตราจารย์ นพ. รณชัย คงสานต์ ๕. รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนิกร กัลล์ประวิทธิ ๖. นายพนม กาญจนเทียมเท่า ๗. นายนิพิฐ อริยวงศ์ ๘. รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต เป็นกรรมการ และ ๙. ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ เป็นเลขานุการ</p>	อนุมัติ
๖.๖	<p><u>ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร</u> ส่วนงานต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จำนวน ๑๐ หลักสูตร เหตุผลเพื่อขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน การปรับปรุงแก้ไขนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้</p>	
๖.๖.๑	<p>คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรภาคปกติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗</p>	อนุมัติ
๖.๖.๒	<p>คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗</p>	อนุมัติ
๖.๖.๓	<p>คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖</p>	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๖.๔	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๖.๕	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘	อนุมัติ
๖.๖.๖	โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐	อนุมัติ
๖.๖.๗	คณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๖.๘	คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐	อนุมัติ
๖.๖.๙	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขอปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖	อนุมัติ
๖.๖.๑๐	คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าการกรไกร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖	อนุมัติ
๖.๗	<p>ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐</p> <p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยพยาบาลที่สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๖ ราย แยกเป็นระดับปริญญาเอก ๑๓ ราย ปริญญาโท ๑๕๓ ราย และปริญญาตรี ๑๐ ราย</p>	อนุมัติปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๖ ราย
๖.๘	<p>แต่งตั้งกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ</p> <p>อธิการบดีขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ แทนกรรมการอำนวยการฯ ที่ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๖ โดยมีรายชื่อดังนี้ ๑.อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ ๓. ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ๔. นายปนัดดา มหากุล ๕. นายสุรพงษ์ กุลตันท์ ๖. ดร.โชค บูลกุล ๗. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ๘. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ๙. รองศาสตราจารย์ นพ.ธัญ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ๑๐. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ บุญจลาพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ๑๑. รองศาสตราจารย์ นพ.ปริชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ๑๒. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ ลำดับที่ ๒- ๑๑ เป็นกรรมการอำนวยการฯ โดยลำดับที่ ๒ - ๕ เป็นกรรมการอำนวยการฯ เดิม และลำดับที่ ๖ - ๑๑ เป็นกรรมการอำนวยการฯ ที่เสนอแต่งตั้งใหม่</p>	อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
๗.๑	<p>การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์</p> <p>มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. รองศาสตราจารย์เปรมฤดี ภูมิถาวร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. รองศาสตราจารย์วิสุรณ บุญสิทธิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘</p>	รับทราบ
๗.๒	<p>รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย</p> <p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินการของหน่วยงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยจะมีทั้งเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	รับทราบ
๗.๓	<p>รายงานผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐</p> <p>บัณฑิตวิทยาลัยขอออกรายงาน เพื่อให้นำมาเสนอสภามหาวิทยาลัยใหม่ ในการประชุมครั้งต่อไป</p>	รับทราบ
๗.๔	<p>ผลการเลือกตั้งประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภาคณาจารย์</p> <p>มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่ แทนชุดเดิม เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้เลือกตั้งประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภาคณาจารย์ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ปราบผลการเลือกตั้งดังกล่าว ดังนี้ (๑) ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วราภรณ์ ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานสภาคณาจารย์ (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพโร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นรองประธานสภาคณาจารย์ คนที่หนึ่ง (๓) อาจารย์ ดร.ธิดิตคม พัวพันธ์สวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นรองประธานสภาคณาจารย์ คนที่สอง และ (๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปีติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเลขาธิการสภาคณาจารย์</p> <p>ทั้งนี้ สมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ - ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒</p>	รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๗.๕	<p>คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วนั้น คณะกรรมการสภาการพยาบาล จากที่ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว</p>	รับทราบ
๗.๖	<p>คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>ตามที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วนั้น คณะกรรมการสภาการพยาบาล ได้มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	รับทราบ
๗.๗	<p>คณะกรรมการสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ</p> <p>ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวแล้ว</p>	รับทราบ
๗.๘	<p>คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวแล้ว</p>	รับทราบ
๗.๙	<p>การดำเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๖ ราย</p> <p>มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน ๖ ราย กรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกัน เป็นเวลายาวเกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๔๕(๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งนำมาใช้บังคับตามข้อ ๖(๔) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยการดำเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบกับเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามข้อ ๔(๒) ของประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย เรื่อง การกำหนดกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ จึงลงโทษปลดออกจากงาน ทั้ง ๖ ราย</p>	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ		
๘.๑	<p>การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป</p> <p>กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป คือ วันพุธ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รัชชพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา</p>	รับทราบ

สรุปโดย.... ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล